



ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งมั่นแสดงออกถึงการเป็นหน่วยงานราชการที่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานมีเจตนาธรรมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อประกาศตนให้สาธารณชนได้รับรู้ว่ากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งเสริมความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต

เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ สินบนหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจมาในรูปแบบของขวัญหรือของกำนัลต่าง ๆ ซึ่งของขวัญและของกำนัลนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริตทั้งขณะปัจจุบันและอนาคต และให้บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง จึงมีประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อให้หน่วยงาน ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในสังกัดกรม ถือปฏิบัติดังนี้

๑. ต้องละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบ ไม่เรียกร้องถึงการให้ ไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ
๒. กรณีจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้หรือรับแก่กันนั้นต้องไม่เป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ไปในทางทุจริตต่อผู้ให้ของขวัญ ทั้งในอดีตหรือในขณะรับหรือในอนาคต
๓. ให้ใช้บัตรอวยพร ลงนามในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดีหรืออวยพรทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการให้ของขวัญ เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดและพอเพียงแก่บุคลากร และห้ามเรียกรับเงินผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเอกชนเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
๔. การต้อนรับผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร ให้ต้อนรับโดยสมควร หากจำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่าย ประหยัด และให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางจันทนา จันทร์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว